
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 

----------------------------------------------------- 

 

รายนามกรรมการผู้มาประชุม 
๑. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี 
๒. อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี  
๓. รศ.ศศินันท์    เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี 
๔. ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี   เกียรติศิริ รองอธิการบดี 
๕. ผศ.ดร.อุษา คงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๖. ผศ.ดร.อนงค์ อนันตริยเวช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๗. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๘. ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๙. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๑๐. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๑. รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑๒. ผศ.ละเอียด ขจรภัย ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
๑๓. ผศ.ดร.มนัญญา   ค าวชิระพิทักษ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๔. อ.ไชย  มีหนองหว้า ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รายนามกรรมการผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผศ.สุวิทย์ ฉุยฉาย รองอธิการบดี ติดราชการ 
๒. ผศ.ดร.สอาด   บรรเจิดฤทธิ์ รองอธิการบดี ติดราชการ 
๓. น.ส.ฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ติดราชการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดี   
๒. ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก ผู้ช่วยอธิการบดี   
๓. อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. อาจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
๕. อ.ปรัชญพัชร วันอุทา อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   
๖. รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๗. น.ส.กัลยทัศน ์ พราหมณ์ส าราญ ผู้อ านวยการกองกลาง รักษาราชการแทนเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
๘. นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
๙. ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ หัวหน้างานวิชาศึกษาท่ัวไป 

๑๐. น.ส.วีรส์ุดา พรหมประดิษฐ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสภามหาวิทยาลัย 
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๑๑. น.ส.กมลรัตน์ ยอดหาญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๑๒. นายอุดมศักดิ์ รักษาวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๓. น.ส.วราภรณ์ ทองทวี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน 

บริหารงานทั่วไปและงานส่งเสริมนักศึกษา 
๑๔. นายสุธน บุญพยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๔๐  น. 
 

 รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดี  ท าหน้าที่ประธาน  ได้ตรวจสอบคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  มาครบองค์ประชุม  จึงกล่าวเปิด
การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้    

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 

  รศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  อธิการบดี  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  เรื่อง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับก าหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ (รอบสอง) ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
  

 น.ส.กัลยทัศน์  พราหมณ์ส าราญ  ผู้อ านวยการกองกลาง รักษาราชการแทนเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  น าเสนอ  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๔/
๒๕๕๘  วันพุธที่  ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ตั้งแต่หน้าที่  ๑–๗   
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะ  ให้แก้ไขดังนี้ 
 ๑.  หน้าที่ ๓ ข้อที ่๓ บรรทัดที่ ๘  จาก “น าดื่ม”   แก้ไขเป็น “น้ าดื่ม”   
  

 มติคณะกรรมการ  รับรอง  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย      
ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย     
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 

 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

 ๔.๑ แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย 
                                                                 

   ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี   เกียรติศิริ  รองอธิการบดี น าเสนอ  ตามที่ได้มีการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗  
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยมีความเก่ียวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะต้องด าเนินการต่อไป 
จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  จ านวน ๑๑ เรื่อง ดังนี ้
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   มติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๕/๒๕๕๘  (ข้อมูลส าเนาจากส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย) 
   ๑. สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานผลการด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณี
หนังสือร้องเรียนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้าง และกรณีอาจารย์แจ้ง
ความและเผยแพร่ทางสื่อสารมวลชน 
   ๒. สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ ผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๔/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๘  โดยมีข้อเสนอแนะ     
    ๒.๑  เรื่องแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิต  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียน  เพ่ือระดมความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลในการจัดท าแนวทาง                  
การพัฒนาโรงเรียนสาธิต  และจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๕๘  วันที่  
๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘   
      ๒.๒  การตอบประเด็นข้อซักถามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   
                ๑)  เรื่องการใช้เครื่องมือในการประเมินสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ  
ยังไม่มีการปรับเปลี่ยน  เพราะเครื่องมือที่ใช้เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ก าหนดโดยส านักงาน  ก.พ.  และ  สกอ.  
ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยน  จะต้องศึกษาสมรรถนะที่จ าเป็นและด าเนินการในโอกาสต่อไป 
       ๒)  เรื่องคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะ  และจรรยาบรรณของ
คณาจารย์  และบุคลากร  มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะผู้บริหารภายในที่เกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัย/คณะ/
หน่วยงาน  ขณะนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการขอรายชื่อคณะกรรมการ 
       ๓)  เรื่องเกณฑ์การประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการของพนักงาน  
มหาวิทยาลัย  สายวิชาการท่ีจะเข้าสู่สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยระยะที่สาม  มหาวิทยาลัยใช้หัวข้อในการ
พิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ  ๑๐  ข้อ  ตามเกณฑ์ส าหรับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการระดับ                              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แต่มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนเกณฑ์คะแนนการประเมินในแต่ละข้อ  ให้มีความเหมาะสม
เรียบร้อย ตามแบบ  ปมผ. ๔ ของมหาวิทยาลัย 
       ๔)  เรื่องการก าหนดให้ท าคู่มือการปฏิบัติงาน  Cook book  Tip book  
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่จะเข้าสู่สัญญาจ้างระยะที่สาม  มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมชี้แจงเรื่องแนว
ทางการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ซักถาม  ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  ๑๑๙  คน  ไม่มีข้อ
สงสัยในวิธีการเขียนคู่มือปฏิบัติงานในประเด็นเรื่องการท าวิจัย 
    ๓. สภามหาวิทยาลัย  รับทราบ  รายงานงบรายได้ – รายจ่าย  ของมหาวิทยาลัย
ประจ าเดือน  มีนาคม  ๒๕๕๘   
       ๔. สภามหาวิทยาลัย  รับทราบและร่วมราชสดุดี  ทูลเกล้าฯ  ถวายปริญญาครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี 
    ๕. สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญาบัตร  นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตรและมี
คุณสมบัติส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๗๗๔ ราย  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  ๑๒  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  วันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๘  และวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  รายละเอียดดังนี้ 

       ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๖๖๙  ราย 
      หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   จ านวน       ๓ ราย 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  จ านวน     ๕๙ ราย 
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  จ านวน   ๑๒๘ ราย 
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      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  จ านวน   ๒๒๙ ราย 
      หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   จ านวน     ๑๑ ราย 
      หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  จ านวน       ๒ ราย 
      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   จ านวน     ๕๒ ราย 
      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  จ านวน       ๑ ราย 
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  จ านวน     ๑๔ ราย 
      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จ านวน   ๑๗๐ ราย 

        ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๙๗  ราย 
      หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน   ๕๒  ราย 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน     ๑  ราย  
      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน   ๑๔  ราย 
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน   ๓๐  ราย 
               ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๘  ราย 
       หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต    จ านวน     ๑  ราย 
       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    จ านวน     ๖  ราย 
       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต   จ านวน     ๑  ราย 
     ๖. สภามหาวิทยาลัย  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้เอกสารปลอมแจ้งการ
ตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
         ๖.๑  เห็นชอบ  ให้เพิกถอนปริญญาบัตร  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชา                       
รัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน  ๑  ราย 
     ๖.๒  ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงกรณีใช้เอกสารปลอมแจ้ง
การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์  โดยให้มหาวิทยาลัยด าเนินการอย่างรัดกุม  ในการสืบหาข้อเท็จจริงของการ
ปฏิบัติงานและสาเหตุของความผิดพลาดบกพร่อง  จัดท าข้อเสนอแนะในการป้องกันปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น  และ
น าเสนอ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
         ๖.๓  ควรมีการด าเนินการเรื่องแจ้งความเท็จต่อมหาวิทยาลัย 
    และให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ที่ได้รับการอนุมัติปริญญาบัตรย้อนหลัง  ๓  ปี  และเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป 
    ๗. สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ปิดหลักสูตร  จ านวน  ๖  หลักสูตร  ดังนี้ 
        ๗.๑  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (๕ ปี)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง   
              พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
       ๗.๒  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์  
      หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
        ๗.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา  หลักสูตรใหม่   
      พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
        ๗.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา หลักสูตรใหม่  
      พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
        ๗.๕  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
              หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
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        ๗.๖  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาการจัดการสื่อสาร 
              หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
    โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องดูแลรบัผิดชอบนักศึกษาที่คงค้าง จนส าเร็จการศึกษา 
    ๘. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ  การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  (สมอ.๐๘)  จ านวน  
๕  หลักสูตร  โดยขอปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  และปรับเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา  ดังนี้ 
         ๘.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
        ๘.๒  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง      
      พ.ศ. ๒๕๕๔ 
         ๘.๓  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล  หลักสูตรปรับปรุง   
      พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
         ๘.๔  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์  
      หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
         ๘.๕  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์  หลักสูตรปรับปรุง  
      พ.ศ.  ๒๕๕๔  
    ๙. สภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบ  ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๗  รอบ  ๙  เดือน  (สิงหาคม  ๒๕๕๗ – เมษายน  ๒๕๕๘)  โดยมีข้อเสนอแนะ 
    ๑๐. สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  ดังนี้ 
           ๑๐.๑  นายสุวัตน์  เทพอารักษ์      กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 
       ผู้ทรงคุณวุฒิ            
           ๑๐.๒  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  กรรมการ 
          ๑๐.๓  ผศ.ดร.สอาด  บรรเจิดฤทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
       ประเภทผู้บริหาร     
          ๑๐.๔  อ.ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์    กรรมการสภามหาวิทยาลัย    กรรมการ 
                                              ประเภทผู้แทนคณาจารย์ 
          ๑๐.๕  คณะกรรมการที่มาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวน ๓ คน  
ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  ๗  วัน        
          ๑๐.๖  น.ส.ฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
         เลขานุการ    
    และเมื่อได้คณะกรรมการครบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  ว่าด้วยการสรรหาคณบดี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ให้เสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป  
    ๑๑.  สภามหาวิทยาลัย  ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘  
วันพฤหัสบดีที่ ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๓  อาคาร  
๑๐๐  ปี  สมเด็จพระศรีนครินทร์  
   ที่ประชุม รับทราบ  
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 ๔.๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 

  น.ส.กัลยทัศน์  พราหมณ์ส าราญ  ผู้อ านวยการกองกลาง รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   น าเสนอ  ตามที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร         
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ในการเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏใน ๔ ภูมิภาค เพ่ือให้การเตรียมงานและการด าเนินงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๔ ภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพิบูลสงคราม จึงขอน าส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงานในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๕๘ จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  ที่ประชุม รับทราบ   
 

 ๔.๓ การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ          
การแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) 
 

  น.ส.กัลยทัศน์  พราหมณ์ส าราญ  ผู้อ านวยการกองกลาง รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี น าเสนอ ด้วยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีมติ
เห็นชอบนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย
ของภาครัฐ ไปปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ตามที่ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ โดย สวทน. ได้น าร่องด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายนี้มาแล้วระยะ
หนึ่ง โดยจัดให้มีศูนย์อ านวยความสะดวก Talent Mobility หรือ Talent Mobility Clearing House ใน
ส่วนกลางและในส่วนภูมิภาครวม ๔ แห่ง สวทน. จึงขอเชิญชวนร่วมผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย Talent 
Mobility ทั้งการด าเนินงานในระดับนโยบาย ระดับสนับสนุน และระดับปฏิบัติการ เพ่ือสนับสนุนเคลื่อนย้าย
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนร่วมส่งเสริม แลกเปลี่ยนข้อมูล 
และประสานงานให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปปฏิบัติงานใน
ภาคเอกชน ซึ่งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็ง และมีผลต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานโปรดแจ้งชื่อและเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ    ผู้ประสานงานของหน่วยงานของท่าน เพ่ือประสานงานและร่วมด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย 
Talent Mobility ต่อไป จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

   ที่ประชุม รับทราบ   
 

 ๔.๔ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

  ผศ.ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก  ผู้ช่วยอธิการบดี  น าเสนอ  ด้วยส านักมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ ได้ด าเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ในการนี้ ส านักมาตรฐาน 
จึงขอสรุปผลการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   เพ่ือทราบ 

   ที่ประชุม รับทราบ   
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 ๔.๕ สรุปผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจ าเดือน
เมษายน  ๒๕๕๘ 
 

  นางนงลักษณ์   สมณะ  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  น าเสนอ สรุปผล      
การเบิกใช้งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 
(งบ กศ.ปช. และงบ บ.กศ.) ประจ าเดือนเมษายน  ๒๕๕๘  ข้อมูล ณ วันที่ ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘             
โดยมีงบประมาณเบิกจ่ายรวม ๓๑๘,๒๓๕,๒๑๐.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๗ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
จึงน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

  ที่ประชุม รับทราบ   
 

 ๔.๖ รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการด าเนินงานภารกิจ
อ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  นายอุดมศักดิ์  รักษาวงศ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ น าเสนอ รายงานผลการจัดเก็บ
รายได้จากการจัดการศึกษาและการด าเนินงานภารกิจอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีรายรับจริง  ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นจ านวนเงิน ๒๑๑,๔๘๖,๑๙๐  บาท         
คิดเป็นร้อยละ  ๔๘.๗๑  จากประมาณการรายได้  จึงน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ 

  ที่ประชุม รับทราบ   
 

 ๔.๗ กระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษา 
 

  อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  รองอธิการบดี น าเสนอ ปัญหาการส่งเอกสารรายงานตัว
ของนักศึกษา และการช าระเงินค่าธรรมเนียม ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการจัดท ากระบวนรับ
รายงานตัวนักศึกษา ที่ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถเช็คสถานะของนักศึกษาได้ จึงน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

  ที่ประชุม รับทราบ  กระบวนการรับรายงานตัวนักศึกษา โดยมอบส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเป็นผู้ด าเนินการ 
 

 ๔.๘ การให้บริการ Internet  Banking  ส าหรับนักศึกษา 
 

  รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้เสนอการให้บริการ Internet  Banking  ส าหรับนักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาสะดวก รวดเร็วในการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ซึ่งสามารถช าระค่าธรรมเนียมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง โดยหักบัญชี
เงินฝากของนักศึกษาและโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยฯ อัตโนมัติ  ทั้งนี้ จะเริ่มให้บริการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

  ที่ประชุม รับทราบ   
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 ๔.๙ ผลคะแนน ตัวบ่งชี้ที่  ๒ .๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปี
ปฏิทิน ๒๕๕๗ 
 

  ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  น าเสนอ   
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้รับผิดชอบตัวตามบ่งชี้ขอรายงานผลคะแนน ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ คะแนน ๓.๕๔ ค่าเป้าหมาย ๔.๕๑ ไม่บรรลุ และตัวบ่งชี้ที่ 
๒.๓ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ปีปฏิทิน ๒๕๕๗ คะแนน ๓.๖๕ ค่าเป้าหมาย 
๔.๐๐ ไม่บรรลุ  จึงน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

  ที่ประชุม รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๕.๑ การจัดสรรงบประมาณส าหรับรายวิชาที่บริการให้คณะต่างๆ 
 

  รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
น าเสนอ ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ต่อสภา
มหาวิทยาลัย  โดยสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมส าหรับการเรียนการสอน          
ในหลักสูตรที่มีการใช้สารเคมีเป็นจ านวนมากนั้น  คณะกรรมการวิชาการได้พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ๔/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๕๘  และในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐  เมษายน ๒๕๕๘ 
แล้ว  มีมติ  เห็นควรไม่เก็บค่าธรรมเนียมสาขาวิชาเพ่ิมจากนักศึกษา  แต่ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ค่าธรรมเนียมสาขาวิชาจากงบประมาณที่เคยเรียกเก็บ โดยจัดสรรให้เหมาะสมตามสัดส่วนการเรียนการสอน
ของหลักสูตรที่บริการให้คณะต่างๆ จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ  ให้น ารายงานข้อมูลจ านวนหน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเคมี วิชาฟิสิกส์ และวิชาชีววิทยา ต่อการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดสรรงบประมาณส าหรับรายวิชาที่บริการให้คณะต่างๆ เพ่ือน าไปสู่
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ 
 

 ๕.๒ การจัดระบบการเรียนการสอน วิชาพื้นฐานเสริม รหัสวิชา ๔๐๐๐๐๐๙        
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 

  รศ.ดร.มานะ  ขาวเมฆ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
น าเสนอ ด้วยคณะกรรมการวิชาการได้เสนอความเห็นในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐  เมษายน  
๒๕๕๘  เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานเสริม รหัสวิชา ๔๐๐๐๐๐๙ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ซึ่ง
บังคับให้นักศึกษาต้องสอบวัดความรู้และกรณีที่ผลสอบไม่ผ่าน  จะต้องเรียนเพ่ือให้มีผลการเรียนเป็น P หรือ 
PD จึงจะสามารถส าเร็จการศึกษาได้  ปรากฏว่ามีนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
เนื่องจากมิได้เรียนในรายวิชาดังกล่าวข้างต้น  และมีข้อเสนอร้องเรียนว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอน  
หรือการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนดังกล่าวไม่พร้อม จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 
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  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. ควรศึกษาข้อมูลปัญหากับศูนย์ภาษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
  ๒. ควรบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์แบบ 
  

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ การจัดระบบการเรียนการสอน วิชาพ้ืนฐานเสริม รหัสวิชา 
๔๐๐๐๐๐๙ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
 

 ๕.๓ การค านวณค่า FTES ในระดับคณะ 
 

  ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  น าเสนอ 
ตามที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ส่งข้อมูลค่า FTES ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในระดับคณะ ให้กับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอข้อมูลและวิธีการคิดค านวณค่า FTES 
ดังกล่าว จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ควรมอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนน าข้อมูลกลับไปค านวณใหม่ในรอบ 
๑๒ เดือน 
    

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  การค านวณค่า FTES ในระดับคณะ โดยให้ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

 ๕.๔ รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ ในวันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 

  ผศ.อาทิมา  แป้นธัญญานนท์  หัวหน้างานวิชาศึกษาทั่วไป  น าเสนอ ตามที่
มหาวิทยาลัยมีก าหนดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  และมีข้อตกลงกันใน 
การจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นั้น จะร่วมกันด าเนินการระหว่างงานวิชาศึกษาทั่วไป  และ
คณะต่างๆ ในการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ จึงน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณา 
 

  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. ควรมีการปรับกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ใหม่ 
  ๒. ควรมีการบริหารจัดการรูปแบบการรับประทานอาหารของนักศึกษา 
  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ ในวันที่ ๕ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
โดยให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

  ๖.๑ ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ  รองอธิการบดี  แจ้งเรื่อง คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ   และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ก าหนดวันลงตรวจเยี่ยมคณะ ส านัก วันที่ ๒ มิถุนายน 
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๒๕๕๘ เพ่ือน าผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
  ๖.๒ อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว  รองอธิการบดี  แจ้งเรื่อง  มาตรการในการจัดระเบียบวินัย
จราจร ตามประกาศ เริ่มปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยให้งานอาคารสถานที่จัดท าหนังสือขอความ
ร่วมมือคณบดีทุกคณะช่วยประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรในคณะทราบและถือปฏิบัติ    
  ๖.๓ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ 
๑๑ มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๗.๒๐ น.  
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 นางสาวกัลยทัศน์  พราหมณ์ส าราญ   
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


